

ไทยโพสต์

วันที่ ๒๘ เดือน

๒๕.๕

พ.ศ. ๕๖

หน้า ๒๑

กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำ MOU การใช้ประโยชน์แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน

ดร.อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือเพื่อการ
ใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ กับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่า การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีความประสงค์จะใช้แผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการ
ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และให้บริการ
ด้านวิชาการ ด้านสังคมและสาธารณกุศล รวม
ทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้าน
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน จึงได้แจ้งความประสงค์
ขอทำบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาที่ดิน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน

“ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนานุเคราะห์ ทั้งในส่วน
ของกรมพัฒนาที่ดินเองและสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกรมฯ
จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ

ลิเชิงเลข แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความ
สูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 แผนที่สภาพการ
ใช้ที่ดิน แผนที่ดินและดัชนีสำหรับสืบค้นข้อมูล
ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ยกเว้นบริเวณพื้นที่สงวนไว้เพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ ส่วนสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะส่งมอบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้
รับจากกรมฯ ให้กับกรมฯ โดยสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะให้
ความช่วยเหลือด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศ การศึกษาและฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรมฯ
ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี” อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์และให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของ
ความร่วมมือในการใช้แผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ร่วมกันและความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนานุเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยได้
มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องดัง

กล่าว กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการศึกษามาแล้ว จำนวน 16 หน่วยงาน เช่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น